



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๑๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

## อธิการบดี LIVE มอบทุนเรียนฟรี ๒๒๙ ทุน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี'๒๕๖๔



เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ชุมพล เสงฆพันธ์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ **ทุนเรียนฟรี ที่พิบูลสงคราม จำนวนรวม ๒๒๙ ทุน** ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทาง Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โอกาสนี้ ได้ให้ข้อมูล การมอบทุนแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่ง มรพส. จะมีการมอบทุนเรียนฟรี รวมทั้งหมด ๒๒๙ ทุน แบ่งเป็นทุนเรียนฟรี ๑ ตำบล ๑ ทุน (จังหวัด พิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย) จำนวน ๑๗๙ ทุน และทุน เรียนดีเพชรกาชะลอง จำนวน ๕๐ ทุน ซึ่งได้มีการชี้แจง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของผู้มีคุณสมบัติ ได้รับทุนดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากงานรับเข้า ศึกษา กองบริการการศึกษา และผู้แทนคณะ ให้ข้อมูล ตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่ออีกด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจ ติดตามรายละเอียดการรับทุนดังกล่าวได้ที่ Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษา มรพส. เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษา มรพส. ปัจจุบัน รวมกลุ่มจำนวน ๓ - ๕ คน ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา สมัครได้ทุกระดับการศึกษา ตรี โท เอก เป็นผู้มีความใฝ่ฝันในการทำธุรกิจ มีใจรักความก้าวหน้า ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ๑๐ ทีม จะได้รับเงินตั้งต้น ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท และปรับปรุงแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอฝึกซ้อมนำเสนอ และเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ และ ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัย ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ Fanpage : SciencePark PSRU สอบถาม โทรศัพท์ ๐๖๑-๒๖๘๘๘๑๖



## ประกาศแนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการพิจารณาปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประกาศแนวปฏิบัติ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้ ต้องเป็นประมุขของประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลสำคัญของประเทศ หรือมิตรประเทศ หรือเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพนั้นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป หรือเป็นบุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ กรณีเป็นบุคคลผู้มีผลงานวิชาการเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ หรือประจำหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ได้กำหนดข้อห้ามบุคคลที่ไม่ควรได้รับการพิจารณา ได้แก่ คณาจารย์ประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งมิได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการให้ปริญญาเพื่อแลกผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำสถาบัน คณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการประจำวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการพิจารณาปริญญาเกิตติมศักดิ์ จะได้ดำเนินการพิจารณากลับกรของรายชื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ได้ที่ งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ

## รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ (เลือกซ่อม)

ตามที่ มรพส. ได้แต่งตั้ง ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น จึงทำให้ขาดคุณสมบัติเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่งผลให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างลง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม) โดยผู้สมัครต้องเป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ คน

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

## อวน. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) ๑ อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. ชั้น ๒ อาคารพิบูลวิษญ์ (ตึก ร.) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๕๕๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๔, ๐๖๔ ๐๐๙ ๑๔๑๑